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ผู้ชี้แจง 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

– ไม่มี – 
 

  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ ขออนุญาตประธาน กสทช. ปรึกษาปัญหา
เรื่อง Transformation to Digital ที่น ามาใช้บริหารจัดการเอกสารวาระการประชุม โดยขอให้ยังคงใช้
ระบบเดิมควบคู่ไปด้วยส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะใช้ระบบใหม่ เนื่องจากเอกสารวาระการประชุมในแต่ละครั้ง  
มีจ านวนมาก การที่ต้องอ่านเนื้อหาวาระจากอุปกรณ์ Tablet จึงสร้างความยากล าบากอย่างมาก 
ต่อผู้มีข้อจ ากัดเรื่องสุขภาพทางสายตา  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการด าเนินการคู่ขนานทั้งสองระบบคือ ทั้งระบบเดิมและระบบใหม่ 
 
หมายเหตุ กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๓๘ ลงวันที่ ๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้เพ่ิมเติมข้อความในระเบียบวาระท่ี ๑   
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ระเบียบวาระท่ี ๒   : รับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 

– ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  

– ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   :  เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 

– ไม่มี – 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕   :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : ร่างแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพื่อสังคม ประจ าปี 2565 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2565) : ถท. 

 

 ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี 2565 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน  
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งในการประชุม กสทช.  
ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อสั่งการให้รับข้อคิดเห็นของที่
ประชุมไปปรับปรุงและจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมก่อนน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 1) ให้จัดท าเอกสารศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการ (Feasibility Study) และให้มีบท
วิเคราะห์เรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในกรณีที่โครงการใช้งบประมาณน้อยกว่า 100 ล้านบาท 
อาจท าวิเคราะห์เชิงคุณภาพก็ได้ 2) ให้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการที่หน่วยงานยื่นขอรับการ
สนับสนุน 3) ให้จ าแนกรายละเอียด (Breakdown) ค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย Soft side  
เช่น เรื่องการพัฒนาคน และ Hard side เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์ ให้จ าแนกเป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของโครงข่ายหรือการเชื่อมต่อโทรคมนาคมกับอุปกรณ์
เพ่ือน ามาใช้งานอ่ืนๆ ให้ชัดเจนด้วย และ 4) ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตามค านิยามของค าว่า “บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน” ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ประกาศ กสทช. เรื่องแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน  
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ กสทช. และเอกสาร ITU หรือไม่  
ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ขอบรรจุโครงการจ านวน 19 โครงการ กรอบวงเงิน 7,873 ล้านบาท ไว้ในร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี 2565 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) และขอความเห็นชอบโครงการ
จ านวน 16 โครงการ กรอบวงเงิน 7,489 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม แล้ว  
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 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2566 - ครั้งที่ ๖/2566 มีมติ ดังนี้ ๑) เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี 2565 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) จ านวน 19 โครงการ  
กรอบวงเงิน 7,873 ล้านบาท  ๒) เห็นชอบโครงการจ านวน 16 โครงการ และ ๓) รับทราบการปรับปรุง
ชื่อโครงการเพื่อให้สะท้อนขอบเขตการด าเนินงาน จ านวน 5 โครงการ 
 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบหลักการโครงการในร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม

พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี ๒๕๖๕ ภายใต้แผนการจัด 
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ.๒๕๖๕) จ านวน ๓ โครงการ โดยให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็น 
ของที่ประชุมไปด าเนินการการปรับปรุงเงื่อนไขและปรับลดงบประมาณ ดังนี้  

 ๑.๑ โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับคนพิการ ระยะเวลา 6 เดือน 
ทั้งนี้  ให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุม 
ไปด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ และเสนอที่ประชุม 
กสทช. ดังนี้  
ก) การบริหารจัดการโครงการ อาทิ กระบวนการและวิธีการในการ

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารจัดการในการแจกซิม วิธีการเบิกจ่าย 
การตรวจสอบข้อมูล (verify) ก่อนเบิกจ่ายเงิน  

ข) มาตรการที่จะไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
ที่เข้ามาร่วมด าเนินโครงการ 

ค) จัดท ารายละเอียดเรื่องความยั่งยืนของโครงการภายหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาแต่ละโครงการว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนของโครงการ   

  ๑.๒ โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื ่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) 
อนุมัติงบประมาณด าเนินโครงการเฉพาะในส่วนของการกระจายสัญญาณ
โทรคมนาคม โดยไม่อนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวกับบริการ Cloud จ านวน 
๑ ,๐๒๗ ,๒๐๐.๐๐ บาท การพัฒนาซอฟแวร์ระบบ TTRS จ านวน 
๒๘ ,๔๗๖ ,๐๐๐ .๐๐ บาท และงบประมาณการจัดฝึกอบรม จ านวน 
๙,๓๘๗,๘๓๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๑.๒.๑ ให้พิจารณาการ Relocation ตู้ TTRS ในพ้ืนที่ที่ไม่พบการใช้
บริการหรือมีจ านวนการใช้บริการต่ า โดยอาจน าไปติดตั้งในพ้ืนที่
ที่มีจ านวนการใช้บริการสูง หรือน าไปทดแทนตู้ที่ช ารุด 

๑.๒.๒ ให้พิจารณางบประมาณการซ่อมบ ารุงตู้ TTRS ที่ช ารุดหรือไม่
สามารถใช้งานได้ให้สอดคล้องกับจ านวนตู้ที่ใช้งานจริง  
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๑.๒.๓ จัดท ารายละเอียดเรื่องความยั่งยืนของโครงการภายหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาแต่ละโครงการว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนของโครงการ และการหาทางเลือกอ่ืนในการ
สนับสนุนงบประมาณ 

  ๑.๓ โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ   
โดยไม่อนุมัติงบประมาณรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ข้อ ๓ – ๕ งบประมาณ 
5,437,000.00 บาท และ ๗ - ๑๑ งบประมาณ 47,668,327.40 บาท 
รวมทั้ งรายการที่  ๑๗ ของระบบ/อุปกรณ์สนับสนุน งบประมาณ 
185,150,000.00 บาท โดยให้ส านักงาน กสทช. ไปจัดท ารายละเอียด
เรื่องความยั่งยืนของโครงการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาแต่ละโครงการ 
ว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 

 ๒. เห็นชอบให้ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการด าเนินโครงการ ตามข้อ ๑. โดยเบิกจ่าย
จากแหล่งเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) บัญชีที่ ๓  

 ๓. ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอโครงการตามร่างแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับความ
เห็นชอบตามข้อ ๑. ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป 

 ๔. ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่เหลือ
จ านวน ๑๓ โครงการ ตามกรอบหลักการท่ี กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการตามข้อ ๑. และน าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป ดังนี้ 

 ๔.๑ พิจารณาทบทวนโครงการที่เหลือตามร่างแผนปฏิบัติการฯ ควรมีสัดส่วน
งบประมาณที่เน้นบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานเป็นหลัก โดยส่วนรอง 
เป็นเพียงส่วนเสริมที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการ  

๔.๒ ให้จัดท าข้อมูลที่เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ (Feasibility 
Study) แต่ละโครงการให้ครบถ้วน ทั้งในด้าน ๑) Technical aspect 
ความเป ็นไปได ้ทางเทคน ิคว ่า เป ็นไปได ้หร ือ ไม ่ ๒)  Institutional 
organizational management aspect การบริหารจัดการมีความพร้อม
หรือไม่ ๓) Social aspect ผลกระทบทางสังคม ๔) Financial aspect 
การเงิน ๕) Economic aspect    

๔.๓ จัดท ารายละเอียดเรื่องความยั่งยืนของโครงการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา
แต่ละโครงการว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ของโครงการ 
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หมายเหตุ ๑. กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๒/๑๐๕ ลงวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก้ไขข้อความในส่วนมติที่ประชุมและให้ตัดข้อความใน
หมายเหตุข้อที่ ๑ ออกทั้งหมด และให้เพ่ิมเติมข้อความในหมายเหตุท้ายมติ 
ที่ประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้ 

    กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. โดยหลักการแล้ว การด าเนินโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ควรต้องเป็นการด าเนินการ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามค านิยามของค าว่า “บริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐาน” ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งกรณีนี้มีความเห็นว่า สิ่งที่ส านักงาน 
กสทช. ได้เสนอค านิยามต่อที่ประชุม กสทช. นั้น มีความสอดคล้องตามที่
กฎหมายบัญญัติ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารายละเอียดเนื้อหาของโครงการที่
ส านักงาน กสทช. น าเสนอในเอกสาร “รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพ่ือสังคม” เห็นว่า สิ่งที่แตกรายการ (Breakdown) นั้น ในเชิงเทคนิคมี
หลายรายการไม่สอดคล้องกับความหมายตามค านิยามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
อาทิเช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งไม่ใช่ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น ดังนั้น 
ในประเด็นนี้จึงมีความเห็นที่สอดคล้องกับ กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพฯ  
ที่ได้ให้ค านิยามและองค์ประกอบของรายการที่สอดคล้องกับค านิยามค าว่า 
“บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน” ไว้แล้ว 

   ๒. โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับคนพิการ ตามมติที่ประชุม
ข้อ ๑.๑ เห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับกฎหมายแล้ว  
โดยเป็นการด าเนินการเพ่ือการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพ่ือสังคมในส่วนของผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ พิการ อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน อาจจะยังไม่มีความชัดเจนกรณีแนวทาง
ปฏิบัติที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย จึงขอให้ท าการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานตามความเห็นของที่ประชุม กสทช. ต่อไป 

   ๓. โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) 
ตามมติที่ประชุมข้อ ๑.๒ เห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
กฎหมายแล้ว โดยเป็นการด าเนินการเพ่ือการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมในส่วนของผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ แต่การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาส่วนใดอย่างไร  
หรือเป็นการน าเอาซอฟต์แวร์เก่ามาปรับปรุง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า หากเป็นการ
น าเอาซอฟต์แวร์เก่ามาใช้ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก จึงยังขาดความ 
ชัดเจนในเรื่องนี้  

   ๔. โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ อุทยาน 
แห่งชาติ ตามมติที่ประชุมข้อ ๑.๓ เห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความ
สอดคล้องกับกฎหมายแล้ว โดยเป็นการด าเนินการเพ่ือการบริการโทรคมนาคม 
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พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม แต่ในบางรายการเห็นว่า ควรเป็น
รายการหรือระบบที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบเอง จึงไม่ควรสนับสนุน 
รายการดังกล่าว 

 ๒. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๓๘ ลงวันที่ ๒  
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก้ไขข้อความในส่วนมติที่ประชุมและให้ตัดข้อความใน 
หมายเหตุข้อ ๑ ออก และให้แก้ไขข้อความในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้  

   กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกต ดังนี้  
   ๑. สิ่งที่ทางส านักงานวิเคราะห์มาไม่ใช่ Feasibility Study และไม่ใช่   

Financial aspect แต่เป็น Economics aspect ที่ขาดความถูกต้องสมบูรณ์ 
เช่น ๑) การค านวณ Economics จะใช้ accounting rate หรือค่าเสียโอกาส 
ไม่ใช่ Price in the market ๒) จ านวนปีที่ใช้ค านวณ ไม่ควรใช้จ านวน ๕ ปี 
เนื่องจากแม้จะยุติการสนับสนุนแล้ว โครงการก็ควรจะยังด าเนินการต่อไป  

   ๒. การศึกษา Feasibility ยังขาดอย่างน้อย ๓ aspect คือ Technical 
aspect (ความเป็นไปได้ในทางด้านเทคนิค), Institutional management 
aspect (ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ) และ Social aspect (ความ
เป็นไปได้ด้านสังคมและผลกระทบทางสังคม เช่น RIA) ส่วนด้าน Financial 
aspect อาจไม่จ าเป็นต้องท าในท  ุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ ไม่มี  
Commercial Value ส าหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่สูงมาก Economics aspect 
อาจไม่จ าเป็นต้อง Evaluate เอง แต่อาจใช้ Reference case อย่างไรก็ตาม 
บางโครงการมีการใช้  Reference case ที่ ไม่ถูกต้อง เพราะไปใช้ อัตรา
ค่าตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือมาเทียบดูค่าเสียโอกาส Rate of return 
ต่างๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง เช่น การค านวณ EIRR Economics International Rate 
of Return (อัตราผลตอบแทนภายใน) ไม่ควรใช้อัตราค่าเฉลี่ยพันธบัตรรัฐบาล 
๕ ปี ย้อนหลัง ๕ เดือน เป็นต้น 

   ๓. การด าเนินการโครงการทุกโครงการควรต้องมีการท า Feasibility 
โดยเฉพาะโครงการที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก ต้องมีการศึกษา Feasibility 
โดยละเอียดและครบถ้วนในทุกด้าน ส่วนโครงการที่ใช้งบประมาณไม่สูงมาก  
ก็อาจท าในส่วนที่จ าเป็นและลดหลั่นตามสัดส่วนงบประมาณโครงการ ทั้งนี้  
แต่ละโครงการมีจุดอ่อนไหวต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ การศึกษา Feasibility จึงต้องเน้นศึกษาใน
จุดอ่อนไหวเหล่านี้ด้วย 

   ๔. การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานยังพบปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม โดยหลักจึงต้องให้ความส าคัญกับเรื่องการ Provide 
infrastructure ก่อน จึงค่อยด าเนินโครงการในลักษณะ On top    

   ๕. ในภาพรวมของทุกโครงการ ขอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวน
งบประมาณด้านการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมตามความจ าเป็น 
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   ๖. ในส่วนโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) 
ขอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนงบประมาณเรื่องการประชาสัมพันธ์  
ให้มีความเหมาะสมตามความจ าเป็น 

 ๓. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๓๙ ลงวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก้ไขข้อความในส่วนมติที่ประชุมและให้ตัดข้อความใน 
หมายเหตุข้อ ๑ ออก และให้เพ่ิมเติมความเห็นในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

   กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ มีข้อสังเกตว่า ๑. หลักสากลของ
บริการ USO จะเป็นการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อ 
(linkage) และเข้าถึง (access) โทรคมนาคมได้เป็นส าคัญ ไม่ได้รองรับเรื่อง
บริการที่เป็นเครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย มีแนวคิดประการหนึ่งคือ
การให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ทางการแพทย์ (priority assistance) ทั้งนี้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะต้องเปิดรับ
ลงทะเบียนเพ่ือบันทึกเบอร์ส าคัญในการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์  
โดยประชาชนต้องมีเบอร์โทรศัพท์บ้านเพ่ือเข้าถึงบริการ หากไม่มีเบอร์บ้าน
สามารถขอให้ผู้ให้บริการมาติดตั้งเบอร์ให้เป็นกรณีพิเศษได้ หรือกรณีประเทศ
อังกฤษ Ofcom หน่วยงานก ากับดูแลด้านการสื่อสารยังให้ความส าคัญกับตู้
โทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากอาจมีความจ าเป็นในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับบางพ้ืนที่
ที่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมเพียงพอแล้ว ผู้ประกอบการอาจยกเลิก
บริการดังกล่าวได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ก่อน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรก ากับดูแล คือ FCC จะมุ่งไปที่การเชื่อมต่อการ
บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ชนบท กับศูนย์กลาง
แพทย์ในเขตเมือง ในท านองเดียวกันห้องสมุดที่อยู่ในโรงเรียนห่างไกลจะมี
บริการโทรคมนาคมเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลในเมืองใหญ่ได้ เป็นต้น 

  ๒. โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับคนพิการ ระยะเวลา ๖ เดือน 
มีข้อสังเกตและค าถามท่ีส านักงาน กสทช. ควรให้ความกระจ่าง ดังนี้ ๑. เงื่อนไข
การรวมธุรกิจทรู-ดีแทคได้ก าหนดให้มีมาตรการเฉพาะเรื่องการจัดให้มีรายการ
ส่งเสริมการขายในราคาต่ าเป็นพิเศษส าหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส 
ในสังคม ตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ รวมทั้งเงื่อนไขการประมูล
คลื่นความถี่ก าหนดมาตรการเพ่ือสังคมโดยเฉพาะบริการส าหรับผู้พิการซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีการก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๓ ของประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz และข้อ ๒๕ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๐ - ๘๙๕/๙๓๕ - ๙๔๐ MHz ท าให้มีค าถามว่า
แพ็คเกจการบริการภายใต้เงื่อนไขการรวมธุรกิจ และการประมูลข้างต้นจะมี
ผลกระทบจากโครงการนี้หรือไม่อย่างไร ๒. ส านักงาน กสทช. จะมีมาตรการ
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บริหารจัดการโครงการอย่างไรเพ่ือป้องกันเรื่องการเอ้ือประโยชน์ต่อเอกชนราย
ใดรายหนึ่ง ๓. ควรตอบค าถามในเรื่องความยั่งยืนของโครงการด้วยภายหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน ๖ เดือน  

  ๓. โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศ (TTRS) เห็นด้วยกับ
หลักการและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้จากการพูดคุยกับผู้แทนของหน่วยงานที่ด าเนินการ
จึงได้ทราบว่า ในปัจจุบันไม่มีการผลิตตู้และอุปกรณ์ TTRS แล้ว การปรับปรุง
หรือซ่อมแซม (upgrade) ตู้จ านวน ๑๘๐ ตู้ภายใต้วงเงินราว ๓๑ ล้านบาท  
จึงไม่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้น งบประมาณในส่วนนี้ควรคิด
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจริงเท่านั้น เนื่องจากไม่มีการจัดท าตู้เพ่ิมและไม่ได้
ซ่อมแซมทุกตู้ นอกจากนี้ยังทราบว่า ตู้ TTRS ที่ติดตั้งในหลายพ้ืนที่ไม่มีการ 
ใช้งานเลย จึงเห็นว่าควรจะต้องมีการเคลื่อนย้ายติดตั้งตู้ในจุดที่ผู้พิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง ปัจจุบันระบบ TTRS ผ่านแอปพลิเคชั่นมีการ 
ใช้งานสูงขึ้น การจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับผู้เป็นล่ามภาษามืออาจเกิด
ประโยชน์มากกว่า ส าหรับงบประมาณด้าน software ซึ่งมีสัดส่วนราวร้อยละ ๑๕ 
ของโครงการท าให้เกิดค าถามว่าโครงการด าเนินการมาแล้วหลายปีแต่เหตุใด
งบประมาณยังตั้งไว้ในสัดส่วนที่สูงมาก ประเด็นสุดท้ายมีข้อสังเกตว่า กสทช.  
ให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้มาต่อเนื่องกว่า ๑๐ ปีแล้วจึงเห็นว่าควรแจ้งแก่
หน่วยงานที่ด าเนินการให้มีแผนการหาเงินทุนสนับสนุนทางอ่ืนต่อไปในอนาคต
ด้วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 

  ๔. โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
มีความเห็นว่า โครงการนี้ของบประมาณส าหรับพ้ืนที่เป้าหมายที่เป็นอุทยาน
แห่งชาติ ๑๑๕ แห่ง จากจ านวนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ๑๕๕ แห่ง ตามที่ 
ส านักงาน กสทช. เสนอ ซึ่งหากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ USO เห็นว่าควร
พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่ห่างไกลและสนับสนุนอุทยานที่สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ไม่ครอบคลุมถึงและจัดล าดับความส าคัญตามปริมาณของผู้ที่จะได้รับประโยชน์
จากโครงการ เช่น จ านวนนักท่องเที่ยว บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ หรือจ านวน
ชุมชนรอบอุทยาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าการจัดบริการภายใต้
โครงการฯ นี้ จะสามารถรองรับสมาชิกของชุมชนรอบอุทยานได้เต็มที่มากน้อย
เพียงใด ขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักมี mobile data อยู่แล้วหรือมีการเปิด
โรมมิ่งมาแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีค าถามในเรื่องความยั่งยืนของโครงการ 
เช่นเดียวกับการแจกซิมฟรีให้กับผู้พิการและโครงการ TTRS ที่น าเสนอไปข้างต้น
ว่าภายหลังระยะเวลาการสนับสนุนโครงการแล้วจะมีการด าเนินการต่ออย่างไร 
จะต้องพ่ึงพางบประมาณจาก กสทช. ในระยะยาวหรือไม่หรือจะมีสภาพที่ถูก
ปล่อยให้รกร้างในอนาคตหรือไม่ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 

– ไม่มี – 
 
 อนึ่ง กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพฯ แจ้งที่ประชุมว่า ได้มีโอกาสไปเยี่ยม
สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่ามีบางส านักมีสถานที่ปฏิบัติงานที่แออัด จึงขอให้ส านักงาน กสทช. 
พิจารณาด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ในการเพ่ิมระบบไหลเวียน
อากาศ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งรองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ 
กสทช. (นายไตรรัตน์ฯ) แจ้งว่าจะขอรับไปด าเนินการต่อไป 
 
ประธาน ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น. 
 

 


